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           วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์  ใจช่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี
           ในการประชุมครั้งนี้ สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ สพฐ.กำหนดเข้าร่วมประชุม มีประเด็นการประชุมดังนี้
       ๑.  มีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและผลกระทบในประเด็นเหล่านี้อย่างไร
           ๑.๑  นโยบาย แนวปฏิบัติและวิธีการในการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
           ๑.๒  การเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และการเก็บค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ
           ๑.๓  การนำผลคะแนน O-NET ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.๑ และ ม.๔ ร้อยละ ๒๐ ซึ่งซ้ำซ้อนกับการใช้จบการศึกษาอยู่แล้ว ร้อยละ ๓๐
       ๒. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
       ๓. มีข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อย่างไร
           ๓.๑ ปัจจุบันไม่มีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ท่านมีความเห็นว่าควรเสนอขอความเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาถึงระดับใด เช่น คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
หรือคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือคณะกรรมการรับนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
           ๓.๒ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
   
   สุวรี   ทัพนาค     ภาพ/ ข่าว

  

   
   คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุมได้ที่นี่ค่ะ
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